

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Qua kiểm tra thực tế và nghe lãnh đạo các địa phương báo cáo tình hình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc sản xuất, chủ động tiêu ứng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và khắc phục ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới.

Đến kiểm tra sự cố sạt lở ở đê cửa sông Trà Lý tại km7+540, xã Thái Thọ (Thái Thụy), đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Thái Thụy huy động tối đa nhân lực, vật tư để xử lý sự cố theo phương châm "4 tại chỗ"...

Kiểm tra, chỉ đạo công tác tiêu ứng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp tại xã Thái Hưng (Thái Thụy) - địa phương có 280ha lúa bị ngập nước, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu ngành Nông nghiệp Thái Thụy và các địa phương trong huyện khẩn trương triển khai các phương án tiêu ứng cứu lúa, hoa màu cho nông dân. Tăng cường công tác kiểm tra đê, kè, cống và hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện, kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố có thể xảy ra. Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng tiếp tục phối hợp với các địa phương điều động cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân thu hoạch lúa, ưu tiên các gia đình chính sách, gia đình neo đơn; bằng mọi biện pháp khẩn trương thu hoạch những diện tích lúa đã chín với phương châm "xanh nào hơn già đồng".

Cùng với thu hoạch lúa mùa, các địa phương tiếp tục tiêu thoát nước để bảo vệ sản xuất nông nghiệp và những diện tích nuôi trồng thủy sản. Hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình huy động lực lượng trực với bèo bồng tại các cửa cống để việc tiêu thoát nước đạt hiệu quả cao.

đường tỉnh 456 (đoạn từ cầu Vô Hối đến thị trấn Diêm Điền) và dự án đường Thái Thủy - Thái Thịnh. Tuyến đường tỉnh 456 có tổng chiều dài hơn 13km, đầu tuyến giao với quốc lộ 39 tại cầu Vô Hối, cuối tuyến giao với quốc lộ 37 tại địa phận xã Thụy Hà (Thái Thụy). Từ ngày 16/3/2017, tuyến đường được khởi công xây dựng theo quy mô đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80km/giờ, tổng vốn đầu tư hơn 298 tỷ đồng do UBND huyện Thái Thủy là chủ đầu tư. Đối với dự án đường Thái Thủy - Thái Thịnh, giai đoạn 2 từ km2+800 đến km7+950 có tổng chiều dài trên 5km với tổng vốn đầu tư trên 125 tỷ đồng do Sở Giao thông Vận tải là chủ đầu tư. Công trình được khởi công tháng 6/2015, theo kế hoạch sẽ bàn giao, đưa vào sử dụng ngày 30/9/2017 với tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng. Tuy nhiên, hiện nay việc triển khai thi công hai dự án trên còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, nhất là khâu giải phóng mặt bằng... Đặc biệt, trong những ngày qua trên địa bàn huyện Thái Thủy

xảy ra mưa lớn đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác thi công. Sau khi nghe đơn vị thi công và lãnh đạo UBND huyện Thái Thụy báo cáo cũng như bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành của huyện Thái Thụy, nhất là địa phương có tuyến đường đi qua tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận để giải phóng mặt bằng theo quy định. Đơn vị thi công tuân thủ các quy định của thiết kế, đẩy nhanh tiến độ thi công các đoạn đã giải phóng mặt bằng. Phối hợp với các ngành, các đơn vị liên quan có kế hoạch di dời các cột điện, đường ống nước, cột viễn thông... Trong quá trình thi công phải bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.



Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh thu hoạch lúa giúp dân.

BÀN GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ...

(Tiếp theo trang 1)

trừ. Ở vụ mùa năm 2017, mặc dù đã có cảnh báo sớm về dịch bệnh LSD; cơ quan chuyên môn đã tham mưu kịp thời với UBND tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp chỉ đạo từ tỉnh xuống cơ sở, tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, bệnh LSD phát sinh mạnh từ trung tuần tháng 8 với mức độ gây hại lớn. Tính đến ngày 6/9, toàn tỉnh có 17.095ha lúa mùa nhiễm LSD, trong đó diện tích lúa mất trắng là 801,35ha. Hiện các địa phương đang tiến hành thống kê, đánh giá thiệt hại do LSD gây ra khi lúa đã trở

bông và chín. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nguyên nhân, cơ chế lan truyền cũng như các giải pháp phòng bệnh LSD cho vụ đông năm 2017, năm 2018. Theo đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất lúa; tiêu diệt triệt để nguồn bệnh và tạo điều kiện bất lợi cho sự phát sinh, phát triển của rầy môi giới và bệnh LSD.

đã gieo trồng được khoảng 12.000ha cây màu vụ đông u ám, chủ yếu là ngô, dưa bí và rau màu các loại. Mưa kéo dài từ ngày 9/10 đến nay đã làm cho nhiều diện tích lúa, cây màu bị ảnh hưởng. Tại hội nghị, ngành Nông nghiệp khuyến cáo các địa phương khẩn trương thu hoạch lúa và hoa màu có thể thu hoạch được với phương châm "xanh nào hơn già đồng", đặc biệt ở vùng đang bị ngập úng. Đối với diện tích chưa thể thu hoạch, bà con cần tập trung khơi thông dòng chảy, tiêu nước triệt để trên mặt ruộng, khẩn trương buộc dựng lúa để tránh bị nảy mầm. Đối với cây màu vụ đông bằng mọi biện pháp cần

tập trung tiêu thoát nước; sau mùa lớn tuyệt đối không được bón phân đơn cho cây, có kế hoạch chuẩn bị giống dự phòng để gieo trồng bổ sung, thay thế diện tích thiệt hại, tận dụng đất đai, quay vòng tăng vụ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Nông nghiệp và các địa phương tập trung cao cho công tác tiêu ứng; huy động mọi lực lượng khẩn trương thu hoạch lúa và hoa màu để giảm thiểu thiệt hại. Ngành Nông nghiệp nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách giúp nông dân khắc phục thiệt hại bằng việc mở rộng diện tích gieo trồng cây ưa lạnh: khoai tây, rau các loại. Đối với

Đông Phương, Đông Xá (Đông Hưng). Từ ngày 9/10 đến nay, mưa lớn xảy ra trên địa bàn đã làm trên 9.000ha lúa mùa chưa kịp thu hoạch và gần 2.000ha cây màu đã trồng của huyện Đông Hưng bị ngập úng, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng. Sau khi kiểm tra thực tế và nghe các địa phương báo cáo công tác tiêu ứng và phương án bảo vệ lúa, hoa màu, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu huyện Đông Hưng và cấp ủy, chính quyền các xã tập trung mọi phương tiện để tiêu nước, khơi thông dòng chảy trên các sông rạch, mương máng nội đồng. Với những diện tích lúa bị đổ, vận động nông dân ra đồng buộc lúa, không để lúa ngập lâu trong nước; những diện tích có thể thu hoạch thì khẩn trương thu hoạch để giảm thiểu thiệt hại. Huy động tối đa các lực lượng gặt lúa giúp dân, nhất là các gia đình chính sách, người già, gia đình neo đơn. Các ban, ngành, đoàn thể của huyện và các xã dùng các cuộc họp không cần thiết để tập trung lực lượng về các thôn cùng nông dân khắc phục hậu quả thiên tai. Chuẩn bị đủ giống các cây màu vụ đông ưa lạnh để nước rút thì vận động nông dân ra đồng làm đất trồng cây màu. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh, chống bão lụt dự báo trong vài ngày tới sẽ tiếp tục có mưa. Bên cạnh công tác tiêu ứng và bảo vệ lúa, cây màu, các địa phương trong huyện cũng cần lưu ý đến công tác vệ sinh môi trường trong khu dân cư, chuồng trại chăn nuôi sau mưa ngập để phòng dịch bệnh.

DIỄN ĐÀN HỢP TÁC LIÊN KẾT...

(Tiếp theo trang 1)

chủ đề: "Hiệp hội doanh nghiệp đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh" là dịp để các đại biểu trao đổi, học hỏi, giao lưu, trình bày các quan điểm của mình, đề xuất, kiến nghị mô hình tổ chức của đại diện doanh nghiệp ở địa phương và những kinh nghiệm trong công tác xây dựng tổ chức hiệp hội doanh nghiệp trong những năm qua, tiếp tục xây dựng hiệp hội doanh nghiệp phát triển bền vững trong những năm tới. Diễn đàn lần này sẽ tạo ra tiếng nói chung, thống nhất về tư tưởng và hành động để góp phần tích cực xây dựng hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trở thành mái nhà chung của các doanh nghiệp thành viên.

Tại diễn đàn, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã nêu khái quát về vị trí địa lý, tiềm năng, thế mạnh và chính sách thu hút đầu tư của Thái Bình. Đồng chí khẳng định, sự phát triển kinh tế - xã hội của Thái Bình có đóng góp quan trọng, tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh. Để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Thái Bình nói riêng, các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và cả nước nói chung, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp. Chú trọng doanh nghiệp, nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của các địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời chủ động nắm bắt xu hướng phát triển của thị trường và tình hình kinh tế quốc tế. Cùng với việc chú trọng nâng cao năng lực, hiệu quả về kinh tế, cần nêu cao tinh thần từ hào dân tộc, đạo đức, văn hóa kinh doanh và trách nhiệm xã hội; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật, nhất là các quy định về môi trường, thuế, lao động, sử dụng đất và các loại tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả. Đồng chí mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần nhân văn, tương thân tương ái, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện và chương trình xây dựng nông thôn mới.

Nhân dịp này, đại diện hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đã ký kết thực hiện nghị quyết hợp tác giữa các bên.

CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 24...

(Tiếp theo trang 1)

6. Tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các công việc bờ bao, đê bồi trên địa bàn, nơi nào xung yếu tu bổ, củng cố ngay. Khi lũ lên cao vượt báo động II, đối với các tuyến bờ bao, đê bồi, đặc biệt là nơi có dân sinh sống, xét thấy khả năng không an toàn phải chủ động cho nước vào để phòng đề bão vỡ đê đột ngột gây thiệt hại về người và tài sản, đồng thời di dời người và tài sản vào trong đê chính để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân vùng bồi, bãi.

7. Toàn bộ cán bộ kỹ thuật tham gia công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão năm 2017 phải thường trực tại vị trí được phân công, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu đê, kè, cống để tham mưu biện pháp xử lý sự cố có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.

8. Các lực lượng vũ trang trong tỉnh chủ động huy động cán bộ, chiến sĩ xuống các địa phương hỗ trợ chính quyền và nhân dân các cấp phòng, chống lụt và hộ đê.

9. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu; tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của lũ; trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN...

(Tiếp theo trang 1)

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", "Tự học, tự rèn", "Xây dựng người cán bộ, công chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"...

viên đăng ký thực hiện tốt các phong trào thi đua, 100% gia đình viên chức đạt gia đình văn hóa... Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới Công đoàn Ban tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu trong công tác xây dựng Đảng; chú trọng bồi dưỡng, giáo dục chính trị,

tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên; tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị

của cơ quan với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt; thực hiện tốt quy chế dân chủ và nếp sống văn hóa tại cơ quan; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên trong sáng, gương mẫu, trung thực, thẳng thắn, liêm khiết... Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.

ĐẢNG ỦY KHỐI...

(Tiếp theo trang 1)

cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

Tại hội nghị, các đại biểu đã bàn và cho ý kiến làm rõ những ưu điểm, hạn chế, tồn tại, những nguyên nhân trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm và thống nhất triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã triệu tập hội nghị Ban Thường vụ, hội nghị Ban Chấp hành và hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai các bước quy trình giới thiệu, bổ sung, kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 và triển khai một số nội dung quan trọng khác.

HỘI ĐỒNG Y HUYỆN KIẾN XƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội Đồng y huyện Kiến Xương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ Tỉnh hội giao; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hoạt động khám chữa bệnh; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, y đức cho hội viên; phát triển và mở rộng vườn cây thuốc nam ở mỗi địa phương, từng gia đình để chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022. Nhân dịp này, Hội Đồng y huyện Kiến Xương tổ chức khen thưởng 1 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

TIỀN HẢI 1.300ha rau màu bị ngập úng



Nông dân Tiền Hải chủ động tiêu ứng bảo vệ rau màu.

Mưa lớn trong nhiều ngày qua với lượng mưa do được trong hai ngày 10 - 11/10 đạt trên 100mm đã làm 1.300ha rau màu của huyện Tiền Hải bị ngập úng, một số diện tích lúa bị đổ. Trước tình hình đó, huyện đã chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp chống úng cho cây màu, nhất là diện tích cây màu vụ đông mới trồng. Khuyến cáo người dân khơi rãnh, sử dụng máy bơm đầu bơm nước trên ruộng, tránh để ngập úng ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây trồng. Chỉ đạo XI nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện phối hợp với các HTX trực vận hành các cống tiêu, tiêu nước theo thủy triều. Yêu cầu chính quyền địa phương và các ngành chỉ đạo các lực lượng có giải pháp bảo vệ an toàn công trình thủy lợi. Ngoài ra, các địa phương cần chuẩn bị nguồn giống cho nông dân để gieo trồng bổ sung khi thời tiết thuận lợi đối với diện tích bị thiệt hại do ngập úng.

Để bảo vệ 60ha rau màu do mưa lớn trong nhiều ngày qua, xã An Ninh (Tiền Hải) đã tích cực vận động, chỉ đạo HTX vận hành các cống tiêu, khơi thông mương máng, các sông rạch, sông dẫn bảo đảm cho hệ thống thủy lợi tiêu thoát nước thuận lợi. HTX tổ chức lực lượng xuống các thôn hướng dẫn nông dân biện pháp thi công khơi thông dòng chảy như xẻ đường thoát nước mặt ruộng và xung quanh ruộng rau màu để tiêu nước, không để nước ngập úng trên mặt ruộng. Kiểm tra diện tích trồng củ đậu, dưa..., nếu bị thối rữa, thối củ cần có biện pháp xử lý, chủ động nguồn giống các loại cây thay thế bảo đảm lịch thời vụ để ra.

MANH THẮNG

Advertisement for Vietlott lottery. It features the Vietlott logo with the slogan "Cơ hội để tốt hơn". Below the logo are several images: a man holding a large check for 5,794,470,000 VND, a Vietlott lottery terminal, and a group of people, including children, receiving prizes. The text below the images lists promotional offers: 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính; 30% doanh thu bán vé nộp ngân sách các địa phương; Doanh nghiệp Xổ số Việt Nam duy nhất là thành viên Hiệp hội Xổ số châu Á Thái Bình Dương (APLA) và Hiệp hội Xổ số thế giới (WLA). At the bottom, it provides contact information for Công ty Xổ số Điện Toán Việt Nam - Bộ Tài Chính, including the address: Tòa nhà Corner Stone - Số 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, and phone numbers: T: +84 24 62 686 818, F: +84 24 62 686 800, E: contact@vietlott.vn, W: http://www.vietlott.vn, F: https://www.facebook.com/vietlott.vn.